

ศุภาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศไทยร่วมกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจให้เด็กนักเรียน



นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศไทย นำคณะผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศไทย ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาพร้อมสิ่งของต่างๆ เพื่อร่วมกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจให้แก่เด็กนักเรียนในชนบท ณ โรงเรียนบ้านหินกอง จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 และโรงเรียนบ้านห้วยปูน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

ปตท. ส่งมอบโครงการ CSR Green Energy ผลิตไฟฟ้าน้ำให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

คุณชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคุณจิรัชย์ ถนอมวงษ์ นายกเทศบาล ตำบลท่าขนุน ร่วมส่งมอบโครงการ CSR Green Energy สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นต้นทางผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ Hydraulic Ram Pump (เครื่องตะบันน้ำ) เพื่อส่งน้ำไปยังถังสำรองน้ำให้กับโรงเรียนบ้านขนุนคลี่และบ้านเรือนใกล้เคียง ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ลงถึง 1,000 ตันต่อปี นับว่าเป็นโครงการพลังงานสะอาดสำหรับชุมชนแห่งแรกของ ปตท. ที่มีการนำพลังงานจากธรรมชาติมาเป็นตัวกำเนิดพลังงานไฟฟ้าและผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างแท้จริง



“พวกษา เรียลเอสเตท มอบหน้ากากนิรภัยแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ช่วยเหลือไฟฟ้าไหม้บ่อขยะแพรกษา”



นายชัช วงศ์วัฒนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ หน้ากากนิรภัย 100 ชุด ให้แก่ นายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และ อาสาสมัครที่เข้าร่วมภารกิจดับไฟไหม้ที่บ่อขยะ ตำบลแพรกษา อำเภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ และร่วมสนับสนุนรถแบคโฮติด ทุ่นลอยน้ำ 2 คัน นอกจากนี้ ยังได้แจกจ่ายหน้ากากป้องกันฝุ่น ละออง พร้อมข้อเสนอแนะในการดูแลสุขภาพให้กับลูกจ้างที่ได้รับ ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ณ โครงการของบริษัทฯ ที่อยู่ใน ย่านจังหวัดสมุทรปราการ

ราชบุรีโฮลดิ้ง จับมือ กรมป่าไม้ เดินหน้าสร้างพลังเครือข่ายปกป้องผืนป่า



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรม ป่าไม้ สถานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าจัดกิจกรรม สัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน ภาคกลางและภาคตะวันออก โครงการ “คนรักภัย ป่า ป่ารักชุมชน” ณ ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบง ตำบล ท่าไม้รวก อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นป่าต้นแบบที่เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ “คนรักภัยป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2556 และมีความโดดเด่นในการ ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการบริหารจัดการชุมชนและป่าชุมชน อาทิ การจัดตั้งกลุ่มทำน้ำส้มควันไม้ การทำก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือน การทำ น้ำยาล้างจานจากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ ชุมชน

ทั้งนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ จะ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2557 จะจัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ โดยคัดเลือกจากป่าชุมชน ตัวอย่างที่เคยได้รับ รางวัลระดับภาคจากการประกวดป่าชุมชน ตัวอย่างในโครงการ “คนรักภัยป่า ป่ารักชุมชน” เป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน

บีทีเอส ปลุกฝังเรื่องประหยัดพลังงานกับโครงการ “หนูด่วนชวนน้องท่องบีทีเอส ครั้งที่ 3”



บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ CSR “หนูด่วนชวนน้องท่องบีทีเอส ครั้งที่ 3” โดยนำนักเรียนชั้น ป.3 -ป. 6 จำนวน 135 คน จากโรงเรียนวัดแสนกุ่มราวาส โรงเรียนวัดสะแกงาม และ โรงเรียนวัดหินค้าย (กระแสด บัญชู อุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา มาเรียนรู้เรื่องประหยัดพลังงานกับรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ฝึกอบรม อาคารบีทีเอส สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกฝังให้เด็กเห็นความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการให้นักเรียนได้มี ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทักษะนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

ในงานเด็ก ๆ ได้เข้าทำกิจกรรม และเรียนรู้การขับรถไฟฟ้าเสมือนจริงในขบวนในห้องฝึกอบรมจำลองรถไฟฟ้า (Simulator) การใช้ บัตรโดยสาร วิธีการหยอดเหรียญซื้อบัตร ตลอดจนการเข้า – ออกประตูอัตโนมัติในระบบว่าควรทำอย่างไรจึงปลอดภัย ซึ่งหลังจากเด็ก ๆ ได้ทดลองขับรถไฟฟ้าในห้องฝึกอบรมจำลองรถไฟฟ้าก็ได้นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นครั้งแรก โดยเดินทางจากสถานีหมอชิต ไปสถานีสยามเพื่อ เข้าชมสยาม โอเชียนเวิร์ลด์พิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำโลกใต้ทะเลกลางกรุงเทพมหานคร

อนึ่ง โครงการ “หนูด่วนชวนน้องท่องบีทีเอส” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านพัฒนาชุมชนของบีทีเอส กรุ๊ปฯ จัดขึ้นทุกไตรมาส ซึ่งในครั้งนี้มีกรรมการบริหารของบริษัทฯ มาร่วมในงาน อาทิ ดร.อาณัติ อาภาภิรม นายรังสิน กฤตลักษณ์ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน และนายพิภพ อินทรทัต ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในโดยวัตถุประสงค์ของ โครงการ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน และพัฒนาความรู้ของเยาวชนให้ดีขึ้น ตาม “ซีดี โซลูชั่นส์” วิถีชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที

csrclub@lca.or.th